



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๗-๑๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๒ มูลค่าข่าว ๓๐๕,๕๑๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ปราบคอร์รัปชัน (2)

หนึ่งในปัญหาคลาสสิกของประเทศไทยที่แก้กันไม่ตก แก้กันมาทุกรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย เป็นปัจจัยและสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยติดอันดับการคอร์รัปชัน และทำให้ประเทศไม่สามารถเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เรียกว่าคอร์รัปชันเป็นตัวถ่วงความเจริญก้าวหน้าของชาติแม้ทุกรัฐบาลจะพยายามแก้ไข แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุผล เพราะการคอร์รัปชันได้ฝังรากลึกลงในสังคมไทยสังคมที่เต็มไปด้วยการกินสินบาท คาคาดสินบน ปากว่าตาขยิบ เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ พวกใครพวกมัน ที่กูที่มีง...

เรียกว่า ค่านิยมคนไทย เริ่มต้นจากครอบครัว ส่วนมีการพนันอยู่ในหลายเลือด ฉะนั้น ทางแก้ไขในกระบวนการอย่างหนึ่งก็คือ การสร้างค่านิยมใหม่ในสังคมครอบครัว ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องเริ่มต้นจากพ่อแม่

และด้วยสาเหตุที่คนไทยชอบเล่นการพนันขั้นต้นก็เลยนำไปสู่สาเหตุแห่งการคอร์รัปชันตั้งแต่ระดับครอบครัว ขโมยเงินพ่อแม่ ตีไก่ กัดปลา พนันมวย โตะพนันฟุตบอล แห่ลงบายมวย หวยเถื่อน บ่อนรายใหญ่ตั้งอยู่กลางกรุง การจับบ่อนแต่ละที ส่วนมีผู้เล่นเข้าไปแสวงโชคนับร้อยๆราย และเจ้ามือบ่อนก็ส่งส่วยให้ตำรวจท้องถิ่น ท้องที่ส่งไปให้ผู้บังคับการรับเป็นทอดๆกันไป จากกลางสุดถึงบนสุด ภาวประมุขในงานในวงราชการก็เงินตัวการก่อบังพาคอร์รัปชันมาทุกยุคทุกสมัย

แม้ว่าเราจะอยู่ในยุค "รัฐบาลไม่ปกติ" แต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่ได้



ประยุทธ์ ปรมัยวชิษฐ์



ดร.สาโรช บัวศรี

นั่งนอนใจ พยายามหาทางค้นหาวิธีการที่จะทำให้ "ข้าราชการ" ทำงานอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดี ให้ประชาชนมองข้าราชการว่าเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชัน

ด้วยเหตุนี้ ทางกระทรวงยุติธรรม โดยหน่วยงาน "คณะกรรมการและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ" หรือที่ชื่อย่อ ป.ป.ท. โดยนายประยงค์ ปรีชาจิตต์ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย ดร.สาโรช บัวศรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมมือกันออกแบบหลักสูตรคู่มือ และแนวทางการสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านทุจริต ภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"

เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยมีเนื้อสาระที่ได้จากการประชุม มานำเสนอแก่สื่อมวลชน เพื่อช่วยกันเฝ้า

การให้ความร่วมมือต่อต้านการทุจริตในภาคราชการให้ได้รับรู้ขยายวงกว้างและร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนดังนี้...

"...เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน มีระดับความรุนแรงอยู่ในภาวะวิกฤติ ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติในทุกด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ การค้า (การค้า การลงทุน) สังคม (คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน) และวัฒนธรรม (ค่านิยมในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตลดต่ำลง) โดยเฉพาะผลกระทบต่อระบบราชการ อันเป็นโครงสร้างสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน การทุจริต มีลักษณะเป็นวัฏจักรและเครือข่าย ที่เกิดขึ้นในทุกระดับและเป็นระบบ มีรูปแบบการทุจริตที่หลากหลายมากมาย อาทิ การทุจริตในเชิงนโยบาย การทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง การทุจริตในการให้สัมปทานและอื่นๆ"





ทั้งหมดของปัญหาที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความมั่นคงของชาติปัจจุบัน

จากการจัดอันดับขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศต่างๆ ทั่วโลก (Corruption Perceptions Index) โดยดัชนีคอร์รัปชันของประเทศไทยขึ้นจากอันดับที่ 102 จาก 177 ประเทศ ในปี 2556 มาอยู่ที่อันดับที่ 85 จาก 175 ประเทศในปี 2557

และจากตัวเลขดัชนีดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น เพราะหลายภาคส่วนได้พยายามแก้ไข ปัญหา โดยเฉพาะรัฐบาลที่ประกาศต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง และกำหนดเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิรูปประเทศ และภาคธุรกิจมีการตื่นตัวที่จะออกมาต่อ

ด้านการทุจริต เพราะคนไทยจำนวนมาก รู้สึกไม่พอใจต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และแสดงจุดยืนชัดเจนไม่ยอมรับการทุจริต รวมถึงไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบ

รัฐบาลมีเจตจำนงอย่างแรงกล้า ในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน โดยมีเป้าหมายและการแสดงเจตจำนงในการแก้ไข ปัญหาทุจริตอย่างแท้จริง โดยประกาศ เป็นวาระแห่งชาติ และมีนโยบายให้ สอดแทรกประเด็นการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริต ไว้ในทุกแผนนโยบายในการดำเนินการของรัฐบาล

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐเป็นอย่างดี แต่นั่นแหละครับ เป็นปัญหาระดับชาติ การแยกประเด็นการแก้ปัญหา ให้ชัดเจนเด่นชัดจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำให้เป็นข้อๆ...ขอยกยอไปในฉบับถัดไป ครับ.....

